



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

ฉบับที่ 68/2546

วันที่ 4 กันยายน 2546

คำกล่าวรายงาน

โดย

ร.อ. สุชาติ เชาววิศิษฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10

ณ โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ ลาгуนา จังหวัดภูเก็ต

4 กันยายน 2546

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค

ผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปค

ท่านผู้มีเกียรติ และสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่าน

ผมมีความยินดีที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10 และกล่าวสุนทรพจน์เพื่อต้อนรับผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปค และองค์กรการเงินระหว่างประเทศที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการร่วม การณ์ร่วม และเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางเอเปค ที่ได้จัดเตรียมประเด็นในการหารือสำหรับการประชุมครั้งนี้

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10 นี้ จะมีการหารือประเด็นหลักที่ว่า “การเชื่อมโยงเศรษฐกิจแนวใหม่ : จากเศรษฐกิจฐานรากสู่ระดับภูมิภาคและ

ระดับสากล” โดยเน้นถึงความสำคัญในการสร้างมิติใหม่ในการเชื่อมโยงระบบการเงินของสมาชิก เอเปคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการค้าและการลงทุนให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยร่วมมือกันหาแนวทางขยายความครอบคลุมและความลึกของความร่วมมือระหว่างสมาชิกในภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง ในการนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ความสามารถระหว่างสมาชิกเอเปคในหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค และผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่อระบบเศรษฐกิจการเงินการคลัง ซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างพื้นฐานความร่วมมือในภูมิภาคเอเปค

ประการแรก การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนระดับรากหญ้า และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการจัดการ

ประการที่สอง พวกเราควรจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดการเงินในภูมิภาค ผมเชื่อว่า ถึงเวลาแล้วที่สมาชิกเอเปคจะร่วมมือกันพัฒนาตลาดการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ โดยเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและจำเป็นสำหรับการพัฒนาตลาดพันธบัตร

ประการที่สาม พวกเราควรสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิดระหว่างสมาชิกเอเปคให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรุ่งเรืองภายในภูมิภาค รวมทั้งร่วมมือในการจัดทำเขตการค้าเสรีในภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายโบเกอร์และสนับสนุนการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน

ผมมีความเชื่อมั่นว่า หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10 ที่ผมได้กล่าวมาแล้วนี้ จะทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถบรรลุถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ครั้งที่ 11 ในเดือนตุลาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นเวทีในระดับภูมิภาคที่ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการนี้ ผมใคร่ขอชี้ให้เห็นว่าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครั้งนี้จะมีการหารือร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มนักการเงิน การธนาคารเอเปค และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคด้วย

ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ความพยายามในการเสริมสร้างความร่วมมือของเราจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญ และใช้เป็นส่วนสำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคในเดือนตุลาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งความแตกต่าง หุ่นส่วนในอนาคต”

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10

